



วารสาร College of Asian Scholars Journal
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

179/137 ต.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-246536-8 โทรสาร 043-246539 www.cas.ac.th



ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สมอาจ	วงศ์ชมทอง
ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร. ดรุธ	โสทธิพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช	จันทร์คร
ศาสตราจารย์ ดร. ถวิล	พึ่งมา
ศาสตราจารย์ ดร. ละออศรี	เสนาะเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ	รัตนานุกูล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุวกิจ	ศรีปัดดา
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์	คำนวนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์	โทณะวนิก
รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต	เอราวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา	ยุนิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา	ตั้งวรพงศ์ชัย
รองศาสตราจารย์ จินตนา	บุญบงการ
รองศาสตราจารย์ เกศินี	วิฑูรชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชย์	จันทร์จรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี	ศิริแสงตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร	อาจอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม	ธรรมทัศน์านนท์
อาจารย์ ดร. นพดล	ฉัตรชัยพลรัตน์
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์	ศรีสง่าชัย
อาจารย์ ดร. วิชัย	กันหาชน



บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย คือ

บทความวิชาการ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ โดยอาจารย์ดวงพร อานันทศิริ เกียรติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เนื้อหาเพื่อสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจโดยศึกษาในมิติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่ระบุถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับรัฐบาลในอันที่จะทำให้การบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีประสิทธิภาพสูงสุดในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน รวมทั้งข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานในอนาคต

การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต ในชุมชน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ โดยรองศาสตราจารย์วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ผู้วิจัยได้นำเอาแนวคิดการสร้างเสริมพลังอำนาจของกิบสัน (Gibson, 1993) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลและครอบครัว และชุมชนเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้สนับสนุน ผู้สอน ผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสามารถเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เผชิญได้โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการสร้างเสริมพลังอำนาจของกิบสันมี 4 กิจกรรมหลักคือ 1) การค้นพบสถานการณ์จริง (Discovery reality) 2) การสะท้อนคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reflection) 3) การตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ (Taking charge) และ 4) การคงไว้ซึ่งการปฏิบัติการณ์ที่มีประสิทธิภาพ (Holding on) จากขั้นตอนทั้ง 4 ข้างต้นผู้วิจัยใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์

บทสรุปพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงกว่าก่อนการเสริมสร้างพลังอำนาจ และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองพัฒนาขึ้นใน 3 ด้านคือ การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การบริโภคอาหาร และการสนับสนุน ส่งเสริมการเคลื่อนไหวการทำงานกิจกรรมอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใหม่ที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมีพลังอำนาจในตนเอง มีการรับรู้คุณค่าในตนเองสูงขึ้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการคิด การตัดสินใจที่จะนำไปสู่การดูแลตนเองที่ยั่งยืนได้ โดยที่พยาบาลมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและผู้สนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู้

บทความวิจัย

ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงเทพธนวิทย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวัลลภ สุรทศ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงเทพธนวิทย์ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงเทพธนวิทย์ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงเทพธนวิทย์ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น

ผลการศึกษาพบว่า

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงเทพธนวิทย์ ส่วนใหญ่เป็นหญิงคิดเป็นร้อยละ 56.2 อายุระหว่าง 41 - 50 ปีร้อยละ 37.9 สถานภาพสมรสร้อยละ 52.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 55.9 อาชีพรับราชการร้อยละ 33.6 ระดับรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทร้อยละ 33.6



2. ทศนคติต่อการบริการสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏ ส่วนใหญ่เห็นว่าสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏเป็นการสำรองเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏ ผู้ใช้บริการสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏมีความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก

4. ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

5. ทศนคติของผู้ใช้บริการสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏ ได้แก่ความคิดเห็นต่อการมีสินเชื่อ จำนวนวงเงินเพื่อคล่องตัวทางการเงิน ภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย ลักษณะของความต้องการให้วงเงินสินเชื่อ การพิจารณาในการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกองทุนไทยธนวัฏอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น โดยคณิตเจตนวิทย์ชาญ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่นโดยแบ่งปัญหาออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางราชการ และการประชุมแบบมีส่วนร่วม (Appreciation-Influence-Control A-I-C) และใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะของกองช่างเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านบุคลากร ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค เช่น การตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร และถนน เป็นต้น

2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ และอยู่ในชำรุดเสียหายมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

3. ด้านการบริหารจัดการ มีความล่าช้าในการบริการ และขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน

การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เปิดบริการเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย โดยธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัญหา สาเหตุของสถานพยาบาลที่ขาดประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แบบจำลองในการศึกษาคือ BCC Model (Input oriented) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละสถานพยาบาล ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือการวัดประสิทธิภาพด้านเทคนิคและด้านต้นทุน

ผลการศึกษาพบว่าในปี พ.ศ. 2547 ถึง 2552 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลเดียวที่มีค่าดัชนีประสิทธิภาพด้านเทคนิค ด้านต้นทุนเท่ากับ 1 รองลงมาคือโรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพด้านเทคนิคเท่ากับ 0.9683 และ 0.9217 ตามลำดับ ส่วนค่าดัชนีประสิทธิภาพด้านต้นทุนเท่ากับ 0.9441 และ 0.8864 ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรด้านปัจจัยการผลิตและราคาปัจจัยการผลิตมีผลโดยตรงต่อผลผลิตขององค์กร ซึ่งส่งผลต่อค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานพยาบาล



ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอำเภอพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดย อติเรก นารถเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอำเภอพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 เป็นการวิจัยแบบสำรวจเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบที (t-test Independent sample)

ผลการศึกษาพบว่าความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอำเภอพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบตามประเภทของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน

การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยฐิยาภา มุขวัฒน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในงานทั้ง 4 ด้าน คือด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป

ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ในระดับต้องการมาก และแต่ละด้านอยู่ในระดับต้องการมาก และระดับต้องการปานกลาง

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน โดยมีธีรรัตน์ แสนยะมูล เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงินของประเทศไทย และศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจภาคต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดตัวแปรด้านประกันเงินฝาก และตัวแปรด้านเสถียรภาพของสถาบันการเงินโดยอาศัยแบบจำลองโลจิสติก(Logit Model) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2545 ถึง กุมภาพันธ์ 2552 ผลการศึกษาโดยแบบจำลองที่ 1 ซึ่งพัฒนามาจากแบบจำลองของ Cull, Senbet and Sorge (2001) พบว่าระบบประกันเงินฝากเสถียรภาพของสถาบันการเงินในประเทศสามารถประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพันธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยค่า Chi-square ของ Model เท่ากับ 21.84 สามารถทำนายค่าของตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 83.30 และแบบจำลองที่ 2 พบว่าวิกฤตการณ์ของธนาคารสามารถประมาณสมการและอธิบายรายละเอียดความสัมพันธ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยค่า Chi-square ของ Model เท่ากับ 49.46 สามารถทำนายค่าของตัวแปรได้ถึงร้อยละ 55.60

การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยแสงจันทร์ นารถเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับเห็นด้วย
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากับครูผู้สอนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01



3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หนังสือปริทรรศน์ (Book review) การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชนาธิป พรกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สอนดุสิต เป็นหนังสือสาขาวิชาการ
ศึกษาที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในเรื่องของทฤษฎีและการนำไปใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
ในแต่ละรูปแบบการสอน ผู้เขียนได้ให้หลักการ วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และข้อพึงระวังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียขอขอบคุณนักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านที่ส่งบทความและ
บทความวิจัยลงพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียฉบับนี้

วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเวทีแสดงความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และขณะเดียวกันก็เป็นผลงานอันแสดงถึงความ
แข็งแกร่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาผู้ออกวารสารทางวิชาการฉบับนี้

กระแส ชนะวงศ์

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์)

บรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย



สารบัญ

❖ บทบรรณาธิการ	4
❖ บทความวิชาการ	9
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายอำนาจกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ	9
ดวงพร อานันทศิริเกียรติ	
การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต ในชุมชน: แนวคิดและการประยุกต์ใช้	14
วิณา อิศรางกูร ณ อยุธยา	
❖ บทความวิจัย	
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวิภู ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น	21
วัลลภ สุรทศ	
การพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น	30
คณิต เจตน์วิทย์ชาญ	
การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่เปิดบริการเฉพาะทางด้านหัวใจและ หลอดเลือดในประเทศไทย	40
ธัญญลักษณ์ วงศ์วีระชัย	
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตอำเภอพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3	55
อดิเรก นารถเหนือ	
การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลเมือง จังหวัดนครราชสีมา	64
ฐิยาภา มุขวิณโน	
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประกันเงินฝากและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน	71
มณีรัตน์ แสนยะมูล	
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต หนองสองห้อง-พล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25	81
แสงจันทร์ นารถเหนือ	
❖ หนังสือปริทรรศน์	
การสอนกระบวนการคิด ทฤษฎีและการนำไปใช้โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป พรกุล เล็ก พงษ์สมศรีไทย	89